



MÙA XUÂN NÔNG THÔN MỚI



Nhà báo **PHẠM THỦY**

C hương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được triển khai đồng loạt trên cả nước bắt đầu từ năm 2010 đã thay đổi nhanh chóng đời sống bà con, diện mạo các làng quê khang trang, hiện đại với những giá trị văn hóa riêng biệt... Rất nhiều miền quê trên dải đất hình chữ S Việt Nam đã được gọi với cái tên đầy hạnh phúc, đó là: Những miền quê đáng sống.

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 cả nước có ít nhất 80% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó, có khoảng 40% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, ít nhất 10% số xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và không còn xã dưới 15 tiêu chí; thu nhập bình quân của người dân nông thôn tăng ít nhất gấp 1,5 lần so với năm 2020.

Sau khi kết thúc giai đoạn cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới (2010-2020), đến giai đoạn 2021-2022, nhiều địa phương trong cả nước đã bắt tay vào xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu với những đột phá trong đầu tư xây dựng kết cấu

hạ tầng, thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển, đưa đời sống vật chất, tinh thần của người dân lên mức cao hơn.

NHỮNG CẢM NHẬN XANH

Đi trên các ngả đường liên xóm rộng rãi, sạch đẹp, đường bê-tông chúng tôi hiểu để có được một diện mạo xinh đẹp hôm nay, người dân ở nhiều miền quê đã phải tự đấu tranh với chính mình để đi đến quyết định hiến đất, đóng góp vật chất, ngày công... nhựa hóa đường trục xã, cứng hóa đường trục xóm, liên xóm rộng 5m cho ô-tô đi lại thuận lợi. Không chỉ hiến đất, ngày công và tiền của để đầu tư cho giao thông, hệ thống kênh mương nội đồng cũng được cứng hóa. Đồng thời, tất cả các xóm đều có điểm sinh hoạt văn hóa, thể thao, thu nhập bình quân tính theo đầu người tại những miền quê đáng sống đều đã đạt gần 50 triệu đồng/người/năm. Người dân xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu nhờ vào sự đồng lòng và nguồn nội lực của chính mình.

Đặc biệt, khi hỏi bất chợt một người con xa quê lâu không về mà nay quê mình đã là địa phương đạt mức chuẩn nông thôn mới cao nhất là kiểu mẫu thì có vô vàn điều dễ nhận thấy mà có nhắm mắt lại hồi tưởng về thập niên 90, đầu 2000 thì cũng không thể nào có được.

Điều đầu tiên làm những người con xa quê bất ngờ đó là mạng Internet, thời sự thế giới hay trong nước so với người ở quê nhiều khi bị cứng họng khi mình chưa kịp cập nhật, bởi wifi ở những miền quê đáng sống đã vào đến đầu giường, nét căng. Với những gia đình có ông, cha đã là chiến sĩ thì nhạc cách mạng trên youtube luôn căng tràn không khí, các bà các mẹ thì nhạc thể dục dưỡng sinh, tập yoga luôn thường trực.

Điểm dễ nhận thấy thứ hai đó là tính thương mại và các dịch vụ nếu như trước kia chỉ thấy ở phố thị thì nay đã phổ cập ở những miền quê đáng sống. Cụ thể nhất là công việc làm cỏ.

Ở địa phương nào cũng có từ 3 đến 5 đội chuyên làm cỏ để phục vụ. Các gia đình dường như đã quên thói quen cố hữu là có giỗ, cưới thì anh em con cháu trong nhà xúm vào làm, nay thì từ 2 mâm trở lên là alo đội làm cỏ. Cũng dễ hiểu bởi quan trọng nhất là chất lượng của cỏ luôn được đảm bảo ngon như nhà làm mà giá cả cực hợp lý. Đó cũng là điều đáng mừng trên những miền quê đáng sống, khi quê hương đã đạt nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu với những cánh đồng mẫu lớn, tư duy nông nghiệp đang dần chuyển sang kinh tế nông nghiệp, nhiều khu, cụm công nghiệp được hình thành kéo đã theo dịch vụ phát triển. Khoảng cách thành thị với những miền quê đang được xích lại gần nhau hơn bao giờ hết.

ĐỔI THAY TRÊN NHỮNG MIỀN QUÊ ĐÁNG SỐNG

Trên hành trình về với những miền quê đáng sống, chúng kiến những đổi thay tích cực của nông thôn Việt Nam trong xây dựng nông thôn mới, cảm nhận rõ hơn quyết tâm không "mặc đồng phục" cho các làng quê. Giai đoạn vừa qua, rất nhiều địa phương đã hoàn thành trước thời hạn nhờ huy động được các nguồn lực ngoài ngân sách từ doanh nghiệp và sự tham gia của người dân. Hình ảnh nông thôn mới dựa trên các giá trị truyền thống địa phương, tính đặc thù mỗi vùng, miền nhằm đa dạng về ý tưởng quy hoạch, kiến trúc cảnh quan nông thôn, từng bước được hình thành và tạo nên những khác biệt giữa các miền quê đáng sống đang dần hiện hữu. Đó là thành quả từ quyết tâm dám nghĩ, dám làm của lãnh đạo và người dân.

Quyết tâm làm giàu trên chính đồng đất quê hương đã tạo ra những xung lực mới để những người dân của những miền quê đáng sống nói không với "ly nông, ly hương" trụ lại và khoác lên tấm áo mới cho quê hương của mình.

Theo Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan, trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn tiếp theo, các địa phương cần chú ý đan xen giữa công trình và mảng xanh, tạo ra những không gian sinh hoạt cho cộng đồng, sự giao lưu, kết nối của cư dân nông thôn và mở ra cách tiếp cận với khu vực đô thị. Mong rằng, các địa phương sẽ có nhiều sáng kiến để sau khi kết thúc Chương trình có thể tự hào giới thiệu cho cả nước, thậm chí là cả thế giới, hình ảnh "di sản nông thôn" của địa phương mình.

Xây dựng nông thôn mới đạt ngưỡng cao nhất trong chủ trương là kiểu mẫu đều là mục tiêu hướng đến của các địa phương bởi phong trào xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu không chỉ đã và đang đi đúng hướng mà còn nhận được sự đồng thuận cao nhất của người dân. Điều đó chính là bản lề dẫn đến thành công cho những miền quê đáng sống hôm nay và cho mai sau. ■



Nông thôn mới kiểu mẫu ở Xuân Hòa, Xuân Trường, Nam Định.

Nguồn: fanpage Xuân Hòa

